



ด่วนที่สุด

ที่ อบก ๒๕๖๕.๑๐/๑๓๐๑

สลค. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ล2079/65

21 ธ.ค. 2565 เวลา 14.36 น.



๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ) และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสันับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน) รวม ๒ ฉบับ]

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ล) ๓๒๐๗๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี (สลค.) ขอให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. พิจารณาเสนอความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ) และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสันสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน) รวม ๒ ฉบับ และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีจะนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิจารณาแล้วเห็นด้วยต่อร่างกฎหมายดังกล่าว โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

การขยายระยะเวลามาตรการภาษีทั้งสองเรื่องจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจที่ครอบคลุมภาคส่วน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว รวมถึงเพิ่มมูลค่าคาร์บอนเครดิต อบก. เห็นว่าการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีควรครอบคลุมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดรองด้วย เพื่อส่งเสริมให้ตลาดมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น อันจะผลักดันให้คาร์บอนเครดิตมีมูลค่าสูงขึ้น และส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกตราพระราชกฤษฎีกานี้

อบก. ยินดี...

อบก. ยินดีให้การสนับสนุนการพัฒนาวิธีการในการคำนวณต้นทุนการดำเนินโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้ประกอบการคำนวณกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตให้เกิดความชัดเจน
และสามารถนำไปใช้กับผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ อบก. ได้มอบหมายให้นาย
อัฐพล บุญคำชู เจ้าหน้าที่ประสานงานกลุ่มงานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๓๓ หรืออีเมล oatthaphon.b@tgo.or.th เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติชายไมตรีวงษ์)

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มงานบริหารจัดการระบบทะเบียนคาร์บอนและเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๓๓

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๔๐๓